

อาจยังมีหลายคนไม่ทราบว่าในประเทศไทย มีสถานที่อันสงบร่มรื่น ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันส่งเสริมต่อการค้นหาและทบทวนเรื่องราวภายในเกี่ยวกับตนเอง คำถามอันสลับซับซ้อนเกี่ยวกับโลก และชีวิต คำถามอันเก่าแก่ตั้งแต่มนุษย์ชาติกำเนิดขึ้น

สวนสายน้ำ

ที่สวนสายน้ำ หลาย ๆ คนอาจตื่นตะลึงตื้นตื้นกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในขณะที่อีกหลายคนอาจชื่นชมความเงียบสงบ และบางคนอาจรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติ ทุกคนที่มาเยือนล้วนแล้วแต่จากไปพร้อมความรู้สึกที่ดวงงวงใจประหลาดใจ หรือบางครั้งอาจจะหลงเสน่ห์ในงานของกฤษฎณมูรติ ดังที่กฤษฎณมูรติได้กล่าวไว้ว่า

จดหมายข่าวอันวิเศษฉบับพิเศษนี้จะแนะนำสวนสายน้ำให้ทุก ๆ ท่านรู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การค้นหา ศึกษาและตั้งคำถามเช่นสวนสายน้ำ



การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมสวนสายน้ำ

- อาหารทุกมื้อที่ห้องอาหารรวมส่วนกลาง
- ห้องสมุด ที่รวบรวมหนังสือและงานต่างๆ ของกฤษฎณมูรติ
- พื้นที่สำหรับจัดกลุ่มพบปะพูดคุยและจัดกิจกรรม
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นวิดีโอ วีซีดี ดีวีดี บันทึกการพูดของกฤษฎณมูรติ รวมทั้งจอ LCD โปรเจ็กเตอร์
- สถานที่เงียบสงบสำหรับนั่งอ่านหนังสือ
- มุมสงบสำหรับนั่งสมาธิ
- นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปพลิเคชัน "The Open Door" สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพื้นที่แห่งความสดชื่นและสงบสุขภายในท่ามกลางชีวิตที่ยุ่งเหยิง

สำหรับท่านที่ต้องการรับข่าวสารของกิจกรรม ติดต่อได้ที่ questfoundation@hotmail.com เราจะจัดเก็บรายชื่อของคุณไว้เพื่อส่งข่าวสารไว้ในโอกาสต่อไป

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

- ปีนเขา
- เดินป่า
- ปั่นจักรยานชมทัศนียภาพแถบชานเมือง
- ว่ายน้ำในลำธาร
- ทำสวน ปลูกผัก

สวนสายน้ำ

สวนสายน้ำ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีหาดทรายสวยงาม แสงแดด และทะเลสีครามอันอบอุ่น สวนสายน้ำอยู่ในป่าเขตร้อน มีต้นไม้มากมาย มีธารน้ำไหลเย็นตลอดปี

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน การกิจและกิจวัตรประจำวันอันซ้ำซาก ความเจ็บสงบ ร่มรื่นและความงามตามธรรมชาติของสวนสายน้ำนั้นจึงเอื้อประโยชน์ในการก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอันเกี่ยวข้องกับคำสอนของกฤษฎณมูรติ ดังที่กฤษฎณมูรติได้กล่าวไว้ว่า



“ฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองเงียบ ๆ ปลีกวิเวก หุดทุกสิ่งที่เขาทำ ยุติความเชื่อ ประสบการณ์เก่า โดยสิ้นเชิง และมองเข้าไปที่สิ่งเหล่านั้นด้วยความสดใหม่... เรอควรปล่อยให้ภาวศรัทธาที่เข้าไปในจิตใจของเรอบ้าง ไม่ใช่หรือ หุดการเป็นสมาชิกของสังคมใด หุดการประกอบพิธีกรรม ปลีกตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง และสำรวจดูสิว่าอะไรเกิดขึ้น... หุดพักจากอดีตอย่างสิ้นเชิง แล้วดูสิว่าอะไรเกิดขึ้น ลองทำดูเถอะ แล้วเธอจะพบกับความสุข...”

สวนสายน้ำเป็นสถานที่ที่ปลีกวิเวก เป็นงานส่วนหนึ่งของมูลนิธิอันวิเศษ ซึ่งเป็องค์ที่ที่ไม่หวังผลประโยชน์ ไม่สังกัดนิกายและไม่ใช้ความเชื่อทางศาสนา แต่เป็นองค์ที่มุ่งให้บุคคลสนใจและสำรวจส่วนลึกในชีวิตของตนเอง ที่สวนสายน้ำมีการจัดกิจกรรมหรือกำหนดตารางเวลาบ้าง แต่ไม่มีบทเรียนหรือครูผู้สอนให้กับผู้มาเยี่ยมชม มีเพียงแต่ความสนใจและความจริงใจของแต่ละบุคคลเท่านั้นที่จะแนะนำทางให้กับตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ชอบการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้อื่น สวนสายน้ำจะมีการจัดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดกลุ่มปฏิบัติการและสัมมนาในหัวข้อที่ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์หลักของสถานที่ และเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของสถานที่ แยกที่เข้าพักและผู้มาเยี่ยมชมไม่ควรสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติดหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม



การเดินทางไปสวนสายน้ำ

ทางเครื่องบิน
สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อกับสนามบินขอนแก่น กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์และป็นัง

ทางรถไฟ
สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีรถไฟหาดใหญ่ (16 ชม. จากกรุงเทพฯ และ 14 ชม. จากกัวลาลัมเปอร์)

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ โดยรถปรับอากาศพิเศษ (12 ชม.) จากป็นัง - หาดใหญ่ โดยรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (2 ชม.)

จากตัวเมืองหาดใหญ่ - สวนสายน้ำ
สวนสายน้ำมีรถให้บริการรับส่ง ในกรณีที่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ติดต่อบริการเดินทาง และสอบถามอัตราค่าโดยสารได้ที่ 08-1328-7132 หรือ 0-7453-1115

ไปสวนสายน้ำโดยรถโดยสารประจำทาง
ขึ้นรถสองแถว สายหาดใหญ่ - หุ่นสูง หรือ หาดใหญ่ - คลองแฉะ หรือรถโดยสารประจำทาง สายหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ที่สถานีท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลงรถที่ตลาดทุ่งลุง แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปหมู่บ้านทุ่งจัง ซึ่งอยู่ห่างออกไป 14 กม. จากหมู่บ้านทุ่งจัง เดินขึ้นเขาไปประมาณ 500 เมตรก็จะถึงสวนสายน้ำ

ไปสวนสายน้ำโดยรถส่วนตัว
เมื่อถึงตลาดทุ่งลุงซึ่งอยู่บนถนนสายที่เชื่อมระหว่างหาดใหญ่และป็นัง และห่างจากหาดใหญ่ออกไปประมาณ 25 กม. เลี้ยวซ้ายไปหมู่บ้านทุ่งจัง ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 14 กม. และขึ้นเขาส่งอีกประมาณ 500 ม.

การเยี่ยมชมและการเข้าพักค้างคืน

สวนสายน้ำเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมได้ทุกวัน การไปเยี่ยมชมเฉพาะช่วงกลางวันโดยไม่พักค้างคืนนั้นไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่ต้องการรับประทานอาหาร (อัตราค่าอาหาร 70 บาท/คน/มื้อ)

สำหรับผู้ที่พักค้างคืน สวนสายน้ำมีที่พักหลายประเภท ในอัตราที่แตกต่างกัน ทรัพย์สินสวนสายน้ำมีอาหารมังสวิรัติแบบไทย ๆ ที่อร่อย ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพไว้บริการ ต้องการสำรองที่พักติดต่อได้ที่ 08-1328-7132 หรือ 0-7453-1115



สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษางานของกฤษฎณมูรติ สวนสายน้ำมีที่พักให้ฟรีตามกำหนดเวลา เพียงขอให้ช่วยบริจาคค่าอาหาร
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ questfoundation@hotmail.com

อาสาสมัคร
มูลนิธิอันวิเศษฯ เชิญเพื่อนอาสาสมัครมาช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิเป็นบางครั้งคราว อาสาสมัครจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องอัตราค่าที่พักและอาหาร โดยที่อัตราดังกล่าวจะพิจารณาจากลักษณะของงานที่อาสาสมัครทำ

ผู้ที่สนใจให้ความช่วยเหลืองานของมูลนิธิและสวนสายน้ำ สามารถแจ้งความสนใจได้ตามที่อยู่ต้นบน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่าน ความสามารถและทักษะที่ท่านสามารถให้ช่วยเหลือได้

สวนสายน้ำให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์

สวนสายน้ำให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดประชุม สัมมนา ค่าที่พักแรม การพบปะพูดคุยขององค์กรหรือกลุ่มอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของสวนสายน้ำ ตัวอย่างเช่น เรื่องสุขภาพ การบำบัดเยียวยา โยคะ การทำสมาธิ ศิลปะ ปรัชญา การสนทนา เรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ จิตวิญญาณ ความเป็นองค์กรวมและวิถีชีวิตแบบทางเลือก

ขณะที่สวนสายน้ำได้ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย โบราณคดีต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาล กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสมาธิและกลุ่มอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

สถานที่และอุปกรณ์ของสวนสายน้ำสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาคกลางคืนได้ประมาณ 100 คน และสามารถรองรับการพักค้างคืนได้ไม่เกิน 60 คน ติดต่อสำรองที่พักได้ตามสถานที่ติดต่อของมูลนิธิ